

ธรรมสังฆจรที่ประเทศแคนาดา

เมื่ออาตมาแสดงธรรมงานทอดกฐินที่วัดอัมมยตาปี 2553
เสร็จแล้ว อาตมาได้มีโอกาสไปเยี่ยมวัดพุทธปัญญาณันทาราม
นครแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาเป็นเวลาสั้นๆ ประมาณสองวันแล้ว
ต้องรีบกลับไปเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแฟร์แบงก์อกลาสก้าต่อ ก่อน
จะจากกันวันนั้น ท่านมหาธวัชชัย คุณากโร เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา
ณันทารามและคุณฉัตรลลนา กิตตพานิช อุบาสิกาวัดพุทธปัญญา
ณันทารามแก่นำคนสำคัญ ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างและอุปถัมภ์
บำรุงวัดพุทธปัญญาณันทารามแห่งนี้ให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทาง
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ได้นิมนต์ว่าหากอาตมาหาเวลาว่าง
พบเมื่อไรนิมนต์มาแสดงธรรมโปรดชาวแวนคูเวอร์สักครั้งหนึ่ง
อาตมาได้รับปากว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาช่องว่างของการ
ธรรมสังฆจรในที่อื่นๆ ให้พบแล้วจะแจ้งให้ท่านทั้งสองที่เอ่ยนามมา
ข้างต้นได้ทราบภายในเวลาไม่ช้า

เมื่อได้จัดการการเดินทางให้เข้าที่เข้าทางเป็นอันดีแล้ว จึงได้

แจ้งให้ท่านทั้งสองผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดธรรมสังฆจรใน
แคนาดาทราบว่า วันที่ 24 ตุลาคม 2554 -2 พฤศจิกายน 2554 มีเวลา
ว่างหลังจากที่แสดงธรรมงานกฐินที่วัดอ้อมมยตาและวัดพุทธออเร
กอนและก่อนจะเดินทางไปแสดงธรรมที่วัดปากน้ำอเมริกา มลรัฐ
โอไฮโอ

เมื่อท่านทั้งสองได้รับทราบรายการเดินทางชัดเจนเช่นนั้นแล้ว
จึงได้เตรียมตารางจัดงานกฐินมิให้ซ้ำซ้อนกับวัดอ้อมมยตารามและ
วัดพุทธออเรกอนเพื่อสะดวกในการเดินทาง

อาตมาจึงจัดเส้นทางธรรมสังฆจรในเขต Northwest ขึ้น โดย
เริ่มต้นที่การแสดงธรรมงานกฐินที่วัดอ้อมมยตาและแสดงธรรมให้



แก่ผู้สนใจธรรมะหกครั้ง เป็น
ภาษาไทยสี่ครั้งและเป็นภาษาอังกฤษ
สองครั้ง จากนั้นท่านพระครูสิทธิ

ธรรมวิเทศก์และอุบาสกอุบาสิกาได้จัดรถไปส่งและร่วมงานทอด

กฐินที่วัดพุทธออเรกอนในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 แสดงธรรม
ที่วัดพุทธออเรกอน สองรอบ คือรอบ
สมโภชองค์กฐินในวันที่เดินทางไป
ถึงและแสดงธรรมในงานทอดกฐินใน
วันรุ่งขึ้น



วันที่ 24 ตุลาคม 2554 ท่านปลัดสุบิน วชิรปัญญาญญ เจ้าอาวาสวัด
พุทธออเรกอน มีความกรุณาจัดรถถวายความสะดวกไปถึงสนามบิน
Portland ตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อขึ้นเครื่องบินสายการบินอลาสก้าแอร์ไลน์
ไปยังนครแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา เวลา 9.50 น.เครื่องบินที่จะ
บินไปนครแวนคูเวอร์นี้เป็นเครื่องบินใบพัดเล็กๆ ที่นั่งในเครื่องบินมี
สี่แถว ออกบินตรงเวลาและลงตรงเวลาที่สนามบินนานาชาติแวนคู
เวอร์เวลา 11.00 น.

เมื่อแสดงหนังสือเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ผ่านด่านศุลกากรอย่างสะดวกสบายเพราะไม่มีสิ่งของต้องแสดงใดๆ
คงมีแต่จีวร สบงและบริขารที่จำเป็นจริงๆ เพียงไม่กี่ชิ้น เมื่อออก

จากด้านศุลกากรแล้ว ท่านมหาธวัชชัย ท่านมหาญาชิน คุณรุดี
อุบาสกชาวแคนาดาและคุณลัลลนาอุบาสิกาผู้ชวนขายในภารกิจ
ต่างๆ ด้วยความเสียสละตลอดมาและตลอดไป เป็นผู้มารอถวายการ
ต้อนรับและจัดอาหารเพลถวายที่ร้านอาหารจีนซึ่งไม่ไกลจากสนาม
บินมากนัก

เมื่อฉันเพลเสร็จแล้ว ท่านมหาธวัชชัย คุณลัลลนาและคุณรุดีได้
ร่วมกันรายงานให้ทราบว่า ขณะที่พำนักอยู่ในนครแวนคูเวอร์ประ
เทศแคนาดานี้ได้แสดงธรรมที่ไหนบ้าง โดยทุกท่านได้เตรียม
รายการธรรมสังฆจรรยาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นอย่างดีและ
ต้องขอขอบคุณ คุณลัลลนาที่ได้เป็นเจ้าภาพถวายตัวเครื่องบินที่ออก
จากสนามบิน Portland แล้วกลับอเมริกามาลงที่สนามบิน Seattle
ด้วยความสะดวก

พระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดพุทธปัญญาธรรมนันทารามในปีนี้มีท่าน
มหาธวัชชัยเป็นเจ้าอาวาส ท่านอาทิตย์ ท่านมหาญาชิน ท่านมหานิ
พล พระสงฆ์ที่จำพรรษาในปีนี้เป็นพระหนุ่มที่มีความรู้ดี มีความ

สามารถดีและปฏิบัติดีทุกท่าน ล้วนมีความตั้งใจดีที่จะมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและอยู่เป็นกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนไทยและเชื้อ
ชาติอื่นๆ ที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติในเรื่องพระพุทธศาสนา

ทันทีที่มาถึงวัด ท่านเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ให้การต้อนรับ
ปฏิสันถารด้วยอัธยาศัย น้ำใจไมตรีอันงดงามตามพระธรรมวินัยทุก
ท่าน เมื่อดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นแก้กระหายแล้วก็ได้สนทนาธรรมและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องธรรมะต่างๆ ที่เป็นเรื่องดั้งเดิมแท้ๆ และ
ที่ถูกบิดเบือนดัดแปลงแสวงหาผลประโยชน์จากสัทธรรมปฏิรูปที่
ตนได้ดัดแปลงไปแล้วนั้น เช่น พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ท่านเข้าถึงปรมัตตสภาพธรรมอันสูงส่งแล้ว พุทธศาสนิก
ชนมีความเคารพอย่างยิ่ง ปรารถนาจะเก็บพระบรมธาตุหรือพระธาตุ
ของท่านไว้สักการะบูชา พระพุทธเจ้าเองได้ตรัสไว้ชัดว่า ควรนำ
พระธาตุของพระองค์ไปบรรจุในเจดีย์ที่ทางสี่แพร่ง เมื่อพุทธ
บริษัทได้สักการะแล้ว จะได้บุญและได้ความรู้สึกสดลสังเวชเป็นเหตุ
ให้เห็นอนิจจัง ทุกขังและอนัตตา อันนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริง

ในสรรพสิ่งแล้วถอนอุปาทานเสียได้ ใจก็หลุดพ้นสงบเย็นเป็นอิสระ

แต่มีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติญาณตนว่าเป็นผู้เคารพศรัทธายึด

พระพุทธเจ้า พระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ได้บิดเบือนคัด

แปลง อวดอุตริมนุษยธรรมว่า บัดนี้ตนเองสามารถเรียกพระธาตุที่

อยู่ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ มาจำหน่ายแก่ญาติโยมทั้งหลายได้

อย่างไม่มีวันหมดวันสิ้น พระสงฆ์บางรูปสามารถแสดงอภินิหาร

ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เห็นประจักษ์ด้วยการสะบัดเหรียญคาถาที่

พรมน้ำมนต์แล้วมีพระธาตุลอยตามน้ำออกมามากมาย แสดงให้

ประชาชนได้เห็นว่าเป็นผู้มีพลังจิตที่สูงส่ง สามารถเรียกหาพระธาตุ

นำมารับใช้ตนอย่างง่ายดายเมื่อไรก็ได้ บางรายไม่ต้องไปหาพระ

ธาตุของพระอรหันต์หรือของพระพุทธเจ้าให้เหน็ดเหนื่อย บอกให้

ลูกศิษย์ประกาศออกไปว่า กระดูกของตนเองทุกชิ้นในเรือนร่างอัน

เนาอยู่เป็นนิจนี้ กลายเป็นพระธาตุไปหมดสิ้นแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เผา

นับว่า นับเป็นผลิตภัณฑ์พระธาตุที่แปลกใหม่ที่สุดในโลกตั้งแต่เคย

มีมา เป็นพระธาตุที่เกิดเร็วกว่าพระอรหันตธาตุที่จะต้องส่งคืนธาตุ

สี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม ก่อนเสียอีก

แค่นั้นยังไม่พอ คนที่ชอบอวดอ้างว่า ภาพชาติสิ้นไปแล้วยัง
ได้สร้างเหรียญชนิดต่างๆ ขึ้นมา ราคาต่างๆ กัน แล้วประกาศสรรพ
คุณ โฆษณาชวนเชื่อให้ชวนซื้อตามเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการนี้ว่า
ในเหรียญทุกเหรียญได้บรรจุเส้นผมและขนที่งอกขึ้นมาจากส่วน
ต่างๆ ของร่างกายของนายคนนี่ ซึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นปฏิภูล
สิ่งนั้นก็นั่นแหละไว้ในเหรียญศักดิ์สิทธิ์ทุกเหรียญ ส่วนใครจะได้ผม
หรือขนส่วนไหนของร่างกายอันเต็มไปด้วยมูตรคุณอันเนาอยู่เป็นนิจนี้
ไปบูชา ก็รอลุ้นเอาเอง

จากนั้นอุบาสิกาท่านหนึ่งได้มาถามว่า รู้จักมักกะริผลและอิตถิ
ผลไหม อาตมาตอบตามความจริงว่าไม่รู้จักเพราะไม่เคยได้ยิน ไม่
เคยเห็น มักกะริผลที่อวดคุณวิเศษว่าพอตกกลางคืนจะเปล่งร่าง
เป็นสตรี นามหัสจรรยยังนัก เมื่อกลางพรรษาที่ผ่านมา พระรูป
หนึ่งได้นำไปเร่ขายที่แคนาดาด้วยราคาแพงกว่าผลไม้ธรรมดาถึงผล
ละหลายร้อยดอลลาร์แคนาดา หากเป็นดังว่า ผลไม้ชนิดนี้ก็ น่าจะ

เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่จะทำรายได้เป็นกอบเป็นกำให้เกษตรกรใน
อนาคต แต่ถ้าหากพระรูปนั้นนำอะไรไม่รู้มาหลอกขาย ก็ขอให้
ลูกค้าที่ซื้อไปก็ดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกัน แต่ผลไม้ที่เห็นบ่อยและ
ชอบมากก็เห็นจะได้แก่ทุเรียน ลำสาด มังคุด ละมุด ลำไย มะ
เฟือง มะไฟ มะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ พัก แพง แตงโม
กล้วยหอมและกล้วยน้ำว้านี้แหละ อาตมาเสกเข้าห้องแล้วแปลง
เป็นธาตุดินและธาตุน้ำออกมาเป็นกองๆ โดยการขับเคลื่อนของธาตุ
ลมมานับไม่ถ้วนแล้ว และคงจะต้องเสกด้วยคาถาปฏิภูมิจึงเวก
ขณะอีกต่อไปแล้วก็จะกลายเป็นธาตุอีก ธาตุดังกล่าวที่ขับออกมา
มีสรรพคุณคือหากนำไปเป็นปุ๋ยใส่ไม้ดอก ไม้ดอกก็จะออกดอกงาม
ถ้านำไปใส่ไม้ผล ผลก็จะดกดี เอ๊ะ คุยไปคุยมา ในตัวอาตมาก็เต็ม
ไปด้วยธาตุทั้งตัวเหมือนกันนะนี่ อย่าเข้าใจผิดนะ ไม่ได้เป็นพระ
ธาตุอย่างคนอื่นเขานะ แต่อาตมาก็มีธาตุหกเหมือนกับที่ทุกคนที่เกิด
มาในโลกนี้มีคือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม อากาศธาตุและ
วิณญาณธาตุ

ใครอยากจะได้ธาตุอันบริสุทธิ์เหล่านี้เพื่อให้ร่างกายดำเนินไป
ได้ไม่เจ็บป่วยล้มตายเร็วกว่าเวลาอันสมควร ไม่ต้องไปกินมักกะรี
ผลหรือกินผักและผลไม้ตามตลาดหรือปลูกกินเองก็จะได้ธาตุ
เหล่านี้ครบถ้วน มาผลิตธาตุใช้เองกันดีกว่า ไม่ต้องเสียค่าโง่
(อวิชา แปลว่า ไม่รู้ตามความเป็นจริง) ไม่มีเจตนาจะว่าร้ายใครแต่
กลอนมันพาไปจนความจริงแท้ๆ นั้นแหละ ยามเย็นทำวัตรสวด
มนต์ภาวนาร่วมกับคณะสงฆ์ด้วยความอบอุ่นท่ามกลางอากาศ
ภายนอกที่หนาวเหน็บ เสร็จการภาวนาก็แยกย้ายกันไปทำกิจของ
ตนๆ

ตื่นเช้าขึ้นมาพากันทำวัตรเช้าเจริญภาวนา จันอาหารเช้าแล้ว
พระสงฆ์ทุกรูปจะช่วยกันทำกิจวัตร ปัดกวาด เช็ดถู ดูแลเสนาสนะ
ที่อยู่อาศัยให้สะอาดสอาดเป็นการฝึกจิตผ่านการทำงานร่วมกันด้วย
ความสามัคคีและมีความสุข ใก๊ลี้ๆ จะฉันเพล มีญาติโยมผู้มีจิต
ศรัทธาวันละห้าถึงสิบคนนำภัตตาหารมาถวายเพล ท่านเจ้าอาวาส
ได้นิมนต์ให้บรรยายธรรมะแก่ญาติโยมที่มาถวายอาหารเพลทุกคณะ

มาวัดพุทธปัญญาันทารามต้องได้ฟังธรรมและรับสื่อธรรมกลับไป
นับเป็นกิจกรรมที่เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ภายในวัดได้จัดให้ญาติโยม
ที่มาถวายภัตตาหารด้วยความตั้งใจ เต็มใจและจริงใจ

มาอยู่ที่วัดพุทธปัญญาันทารามเป็นเวลา 9 วัน ได้แสดงธรรม
เป็นภาษาไทยเฉลี่ยประมาณ 15 ครั้ง รวมทั้งแสดงธรรมตามกิจ

นิมนต์ใน

มีชาวไทย

คามาร่วม



งานทอดกฐินซึ่ง

และชาวแคนา

งานประมาณ

200 กว่าคน ได้นำภavanaทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ที่ไป
ร่วมงานได้ภาวนาร่วมกันทั้งชาวไทย ชาวแคนาดาและชาวอเมริกัน
เมื่อภavanaจบลง ต่างก็เข้ามาทักทายและกระซิบบอกว่า การภาวนา
วันนี้ดีจริงๆ ประชาชนเป็นร้อยร่วมปฏิบัติกันอย่างเฝ้ายาม การนำ
ภavanaทั้งไทยและภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างซำๆ ราบเรียบ รื่นหูทำ
ให้ฟังแล้วใจสงบพบความปีติกันถ้วนหน้า

การทอดกฐินของวัดพุทธปัญญาันทารามครั้งนี้เป็นการประ

ยุคสังฆกรรม พิธีกรรม วัฒนธรรมและภาวนาธรรมเข้ากันอย่าง
เหมาะสมชัดเจน ผู้ร่วมงานได้รับประโยชน์ทั้งในด้านปริยัติ
ปฏิบัติและความสงบเย็นเป็นสุขอันเป็นผลจากการปฏิบัตินั้น เสร็จ
แล้วได้ร่วมกันรับประทานอาหารอย่างมีความสุข เข้าทำนองอิมท้อง
อิมบุญ อิมธรรมและอิมใจ

ส่วนรายการธรรมะภาคภาษาอังกฤษ คุณฐิติจัดให้บรรยาย



สองเรื่องในสองสถานที่ เรื่องแรกคือ

Meditation: According to the Buddha's

Word. ที่ศูนย์บริการชุมชนใกล้ๆ วัดเมื่อวัน

อังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 โดยคุณฐิติเป็นเจ้าภาพเข้าห้องบรรยาย

เอง แล้วเชิญเพื่อนผู้ใฝ่ภาวนามาร่วมรับฟังการบรรยายและภาวนา

ร่วมกัน มีผู้มาร่วมฟังการบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษครั้งนี้ทั้ง

ที่เป็นชาวไทย ชาวแคนาดาและชาวอเมริกาประมาณ 20 คน

ต่อมาวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 คุณฉัตรลลนา กิตตพานิช ได้

ประสานงานกับคุณออสติน หม่อมไทยเจ้าของร้านนวดแผนไทย

Wellness spa ให้ไปบรรยายกับลูกค้าและพนักงานที่ทำงานอยู่ในร้าน
ขนาดแห่งนี้ มีผู้สนใจชาวไทย ชาวแคนาดา
ชาวจีน ชาวเวียดนาม ชาวอเมริกาสิบกกว่าคน
เข้าฟังการบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
เรื่อง Happiness ฟังแล้วต่างสรุปว่าความสุขแท้ๆอยู่ไม่ไกล อยู่ที่ใจ
อยู่ในปัจจุบันขณะที่ตื่นรู้นี่เอง



การเดินทางไปธรรมสังฆจรที่ประเทศแคนาดาครั้งนี้ได้มี
โอกาสแสดงธรรมแก่ผู้สนใจธรรมะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มากมาย ที่สำคัญคือได้ร่วมนำเงินที่ได้รับจากไทยธรรมในงาน



ทอดกฐินทั้งหมดมอบให้แก่คุณอรุณยุทธ
ศรีสมุทร ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคู
เวอร์ เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาที่

ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดมา เพื่อจะได้นำไปซื้อ
ข้าวของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบ
ภัยน้ำท่วมใหญ่ที่กำลังเป็นทุกข์ให้ได้รับการบรรเทา เป็นกำลังใจ

ที่ช่วยกันเติมให้จากเพื่อนไทยที่อยู่แคนาดา ขอพี่น้องท่าน
ผู้ติดตามรายการธรรมสังฆจร ได้รับทราบเคลื่อนไหวในงานธรรม
สังฆจรที่ได้ทำพร้อมๆ กันไปทั้งบุญกุศลในคราวเดียวกัน ได้ร่วม
อนุโมทนาสาธุรับเอาส่วนบุญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

2 พฤศจิกายน 2554

เวลา 10.04 น.

กระท่อมน้อยปลายฟาร์ม



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (Sky temple no boundary)

www.skytemple.org